
Forsætisnefnd 
17. ágúst 2018 
 
Fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Miðflokksins um dóm Héraðsdóms Reykjavíkur í máli 
E2132-2017 
 
Óskað er eftir því að eftirtöldum spurningum verði svarað í tengslum við umræðu um dóm 
Héraðsdóms Reykjavíkur í máli E3132-2017.  

1. Upplýsti eða ráðfærði skrifstofustjórinn sig við borgarritara áður en hún veitti 
fjármálastjóranum áminninguna?  

2. Upplýsti eða ráðfærði skrifstofustjórinn sig við borgarlögmann áður en hún veitti 
fjármálastjóranum áminninguna?  

3. Upplýsti eða ráðfærði skrifstofustjórinn sig við einhvern annan starfsmann borgarinnar 
áður en hún veitti fjármálastjóranum áminninguna?  

4. Ráðfærði skrifstofustjórinn sig við einhvern utanaðkomandi aðila áður en hún veitt 
fjármálastjóranum áminninguna?  

5. Ef svo er, hver/hverjir voru það og hvað kostaði sú utanaðkomandi aðstoð/vinna?  
6. Hvað kostaði málareksturinn fyrir Reykjavíkurborg, frá upphafi og þar til dómur féll í 

Héraðsdómi Reykjavíkur þann 5. júní sl.?  
7. Hversu háar miskabætur voru að hendi Reykjavíkur greiddar til stefnanda? 


